



บทที่ 476

27 ปีแห่งพระพร

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ทุกๆ ปีในวันที่ 2 มิถุนายน ลูกจะมองย้อนหลัง ไตร่ตรองเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นถึงสิ่งที่ลูกได้ทำหรือไม่ได้ทำ วิเคราะห์เจาะลึกกับตัวเอง พร้อมกับพิจารณาตัวเองว่าในปัจจุบัน ลูกกำลังดำรงชีวิตในฐานะลูกของพระองค์คนหนึ่งอย่างพอเหมาะพอควรอย่างดีที่สุดแล้วหรือยัง

ใช่แล้ว วันที่ 2 มิถุนายน 1996 คือวัน Baptism ของลูก ถ้านับถึงวันนี้ก็ครบ 27 ปีแล้ว หากเป็นอายุของการเกิดเป็นคนๆ หนึ่ง ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว เลยวันเบญจเพศมาตั้ง 2 ปี กับความเป็นคริสตชนของลูก ลูกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มิควมภาวะสมกับเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งหรือไม่

ลูกมองย้อนหลังไป ...

ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกรับศีลล้างบาป ลูกตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าลูกจะเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งที่ถวายชีวิตจากวันรับศีลล้างบาปวันนั้นในการรับใช้พระองค์ตลอดไป

แต่ในฐานะน้องใหม่ของสังคมคาทอลิก ลูกไม่ทราบ่วิธีการรับใช้พระเจ้าแบบคาทอลิกคืออะไร ลูกได้รับการปลูกฝังจากทางคริสตจักรมาเป็นเวลา 3 ปีกว่า และได้มาเรียนคำสอนกับพระสงฆ์คาทอลิกไม่ถึง 6 เดือน แต่ลูกรู้สึกว่าลูกพร้อมมากแล้วที่จะมาเป็นลูกของพระเจ้า ลูกบอกกับคุณพ่อที่สอนคำสอนลูกว่า หากยังไม่ให้ลูกรับศีลล้างบาป ลูกขอบาย ไม่เอาแล้ว ได้ผล! คุณพ่อบอกว่า พ่อคิดว่าลูกพร้อมมากแล้ว อนุญาตให้รับศีลล้างบาปได้ จำได้ว่าดีใจมาก ดีใจสุดๆ

และเพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้หวนเมลิ็ดแห่งความเชื่อลงใจลูก ย้อนไปอีก 20 ปีก่อนดีใจสุดๆ ด้วย ลูกจึงบินไปหา

มาแมร์ที่รักลูกมากที่อยู่ห่างไกลถึงครึ่งค่อนโลก และรับศีลล้างบาปที่ Chapel ของท่าน โดยได้ท่านเป็นแม่ทูลหัว กลับมาถึงเมืองไทย เป็นช่วงที่ลูกแสวงหาวิธีการรับใช้พระเจ้าแบบคาทอลิก เพราะลูกได้เรียนรู้อย่างเร็วว่าวิธีที่ลูกได้รับการปลูกฝังมานั้น มันคนละแนวทางปฏิบัติ

ตอนนั้น ลูกยังไม่รู้จักคำว่า “กระแสรียก”

ต่อมาลูกค่อยๆ เรียนรู้วิถีชีวิตของการเป็นคาทอลิก เข้าใจคำว่า Duc In Altum หรือ การพายเรือออกไปที่ลิ้งกา และเข้าใจความหมายของคำว่า “กระแสรียก”

แม้ว่าลูกจะเป็นคนอนุรักษนิยมมาก แต่ในเรื่องการรับใช้พระเจ้าแล้ว ลูกเรียกตัวเองว่า “ใจกล้า บ้าบิ่น” ลูกเริ่มสวดภาวนาขอพระเจ้าได้โปรดทรงนำให้ลูกทราบว่ กระแสรียกที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ลูกนั้นคืออะไร

แล้วลูกก็ค่อยๆ ค้นพบกระแสรียกของลูก

ในประเทศไทยที่มีพลเมืองเกือบ 70 ล้านคน มีเพียงราว 350,000 คน หรือ 0.5% เท่านั้นที่เป็นคริสตชน “ข้าว่ที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย” ลูกา 10:2 ใช่แล้ว! ฉันทขอเป็นคนงานคนหนึ่งที่จะทำหน้าที่เกี่ยวข้าว่นี้ ☺



ลูกดำรงชีวิตให้ทุกคนที่รู้จักลูกในสังคมเห็นพระคริสต์ในตัวลูก โดยไม่พยายามชักจูงให้พวกเขาเหล่านั้นต้องมาเปลี่ยนศาสนาตามลูก ลูกให้ผู้คนในสังคมเห็นว่าพระเจ้าทรงมีจริง จากเรื่องราวชีวิตของลูก ส่วนพวกเขาจะเชื่อว่าพระเจ้ามี่จริงไหม ก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้า ปรากฏว่า วิธีการประกาศข่าวดีแบบนี้ของลูกบังเกิดผล มีบรรดาผู้นำในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักศาสนาคริสต์ก่อนนี้เลย และตอนนี้ชื่นชมและให้เกียรติศาสนาเรามาก

ในเวลาเดียวกัน ลูกก็กล้าพยายเรือออกไปที่ลีก... ลีกมากและตามลำพัง เพราะลูกทราบว่าจะพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่บนเรือกับลูก 😊

ลูกริเริ่มสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ครั้งแรกก่อตั้งศูนย์ขึ้นมาให้ผู้ที่มีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ใดจะปรึกษาหรือปรึกษาด้วย ให้โทรไปปรึกษาได้แบบนิรนาม เป็น Hot Line เช่นเดียวกับต่างประเทศ เป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากในตอนนั้น

แต่ ... ลูกประสบปัญหามากมายเหลือเกินในการก่อตั้งศูนย์บรรเทาใจนั้น

ต่อมาลูกริเริ่มอีกโครงการหนึ่งคือ การนำเอาอาหารที่เหลือแต่ยังบริโภคได้จากวงจรรฐกิจไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้

แล้ว ... ลูกก็ประสบปัญหามากมายอีกเช่นกัน

โดยทั่วไป เรามักจะได้ยินประโยคที่ว่า “ปีศาจมันไม่ยอมให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น” แต่ลูกคิดว่าพวกเรามนุษย์ก็ไม่แพ้กับปีศาจ อะอะก็โทษปีศาจ แล้วก็จบ

แล้วลูกก็วิเคราะห์เจาะลึกให้ลงไปถึงแก่นของปัญหาและพบว่า ปัญหามากมายต่าง ๆ ที่ลูกประสบมานั้น ไม่ใช่เป็นเพราะปีศาจหรอก แต่เป็นเพราะมนุษย์เรานี่เอง

และปัญหาทั้งหมดที่ทำให้ลูกเจ็บปวดและเกือบท้อครั้งแล้วครั้งเล่า ก็เพราะตัวลูกเอง !!!

ลูกใช้เวลา 27 ปีในการเข้าใจใหม่ว่าในโลกนี้ ไม่มีสังคมใดที่เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด และไม่มมีมนุษย์ใดที่เป็น half saint ทรายใดที่ยังคงเป็นมนุษย์บนโลกนี้ และไม่ใช่ทุกคนจะมองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น ทำเพื่อถวายแด่พระเจ้า แต่เป็นผลงาน...

อ้อ!

มองย้อนไปตั้ง 27 ปี เพิ่งจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่ไร อีก 27 ปี ลูกก็เพิ่งจะมีอายุ 100+1 ปี ยังมีเวลาอีกมากมายในการรับใช้พระองค์จากใจ ไม่ใช่ทำเพื่อเป็นผลงาน

ลูกรักพระองค์ที่สุดเลย พระเจ้าข้า

“ทรงให้ท่านพบอุปสรรค เพื่อทดสอบดูว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร” ฉบบ 8:2

อาแมน

ลูกของพระเจ้า: อวคินนทร์

www.moving-themountain.com

